

DANH SÁCH NHỮNG GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ - THỜI HẠN 1 NĂM (2011 - 2013)

HỌ VÀ TÊN	TUỔI	ĐỊA CHỈ	HOÀN CẢNH	TÊN CỦA NGƯỜI BẢO TRỢ	TIỀN BẢO TRỢ HÀNG THÁNG	ĐÃ NHẬN	GHI CHÚ
Bùi Thị Sâm	72 tuổi	Thôn Tây- An Vĩnh- Lý Sơn- Q Ngãi	Bị tật, nằm một chỗ, neo đơn, sống với người em cũng bị tật nguyên, không nguồn thu nhập, rất khó khăn.	Valerie Koh & Aaron	\$ 15.00	Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.	
Cao Thị Muộn	63 tuổi	Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi	Bà lớn lên trong một gia đình nghèo và bị dị tật từ thuở lọt lòng mẹ. Bà Muộn ở một mình trong căn nhà tạm và để sống được đến ngày nay bà Muộn phải tự thân bưng chãi một cách khó khăn. Hiện tại bà Muộn bệnh mỗi ngày một nặng thêm và không còn đi lại được nữa. Không chồng không con nuôi dưỡng và cũng không có tài sản, bà Muộn rơi vào hoàn cảnh rất bi đát	Nguyễn Phước (Ottawa)	\$ 15.00	Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.	
Nguyễn Lam Trường	13 tuổi	Mỹ Khánh, Đức Thắng, Mộ Đức	Là 1 học sinh giỏi nhưng bị bệnh thalassemia thiếu máu trầm trọng, nhà rất nghèo, cạn kiệt do nuôi bệnh của cháu. Nguyên ước của cháu là được lành bệnh để được cấp sách tới trường, trở thành tài giúp ích ba mẹ và gia đình.	chị Cung Diễm và bác Cung Cảnh Phúc	\$ 30.00	Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.	
Gia Đình Bà Ru		TP Quảng Ngãi	Chồng và hai người con bị bệnh tâm thần	cháu Trần David	\$ 15.00	Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.	
Lê Thanh Trúc	34 tuổi	thôn Hòa Văn Xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi	Gia đình anh Trúc đang sống có ba người. Mẹ là bà Phùng Thị Việt, 76 tuổi đã mất sức lao động, chị là Phùng Thị Thanh Vân 41 tuổi, không chồng bị tật gù lưng. Hiện tại gia đình vô cùng khó khăn, không có nguồn thu nhập, anh Trúc phải ngồi trên xe lăn đi khắp nơi để chìa tay xin nhận những đồng bạc bố thí ít ỏi.	Lê Chơn		Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.	
Lê Thị Phạn	28 tuổi	Dương quang, Đức Thắng, Mộ Đức	Bị tai biến bại não liệt rút 2 chân, chi lệch trong nhà, nuôi 1 con nhỏ 4 tuổi, chồng bỏ đi lấy vợ khác. Sống độc thân, nhà không còn gì để bán ngoài chiếc tivi cũ để giải khuây.	Vương Jenny	\$ 15.00	Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.	
Lục Thị Nghiêng	100 tuổi	Mỹ Hoà- Nghĩa Mỹ- Tư Nghĩa-Q Ngãi	Bị mù, nằm một chỗ, sống với người con trai đã già hơn 70 tuổi, gia đình con bà đã gặp nhiều hoạn nạn trong thời gian qua nên túng quẫn vô cùng. Cả nhà đều đau ốm thường xuyên.	Tô Trần Như An	\$ 15.00	Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.	Tin buồn: bà đã qua đời vào ngày 03/03/2012. QTTTT có đến viếng thăm bà. Đang liên lạc với chị An về việc số tiền 7 tháng còn lại.

HỌ VÀ TÊN	TUỔI	ĐỊA CHỈ	HOÀN CẢNH	TÊN CỦA NGƯỜI BẢO TRỢ	TIỀN BẢO TRỢ HÀNG THÁNG	ĐÃ NHẬN	GHI CHÚ
Nguyễn Thị Bông	74 tuổi	thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi	Già đau yếu, hơi đặng trí, không lao động được, không có thu nhập, nuôi chồng mù (ông Nguyễn Hược 81 tuổi) không thấy đường, không con cái, nhà ở do nhà nước làm tạm. Hiện tại hai cụ gặp khó khăn thiếu thốn không biết nhờ vào đâu, đang cần sự giúp đỡ của quý vị hảo tâm để sinh sống. Cụ bà có thể nấu ăn và chăm sóc cụ ông được.	Cung Bảo Hân & Cung Bảo Anh			Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.
Nguyễn Thị Thuý	12 tuổi	Đức Thắng-Mộ Đức-Q Ngãi	Cháu Thuý năm nay học lớp 4, cháu mồ côi cha mẹ, ở với bà ngoại đã già yếu, bà sống độc thân dựa vào nghề đổi nước chè, cháu Thuý phụ giúp bà mỗi sáng sớm trước khi đến trường, gia cảnh rất nghèo, nhà tạm.	Thái Quỳnh Trúc	\$ 15.00		Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.
Nguyễn Văn Sơn	34 tuổi	thôn 3 Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi	Nhà rất nghèo, không có ruộng trồng lúa, vợ đi làm thuê bốc gạch vào lò và ra lò, chồng làm nghề cuốc thuê qua bữa nay đã kiệt sức đau yếu, nuôi cha bị tai biến mạch máu não liệt lâu năm. Hai con nhỏ luôn bị thiếu đói; một cháu lớn vừa nghỉ học, dự định đem nhờ chùa nuôi hộ, nhà sơ sài tạm bợ không có cửa đóng. Hiện tại gia cảnh đang túng quẫn, thiếu trước hụt sau, rất cần được giúp đỡ của quý vị thiện tâm	Nguyễn Bau	\$ 15.00		Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.
Phạm Thị Phụng	80 tuổi	Đội 8-Phú Châu-Hành Đức-Nghĩa Hành-Q Ngãi	Nằm một chỗ, neo đơn, không thấy đường, nhờ hàng xóm giúp đỡ	Bác Mai	\$ 15.00		Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.
Trần Dàng	35 tuổi	Đức Nhuận, Mộ Đức	Bị tai nạn giao thông đập tuý sống, nằm 1 chỗ, nhà quá nghèo, mẹ mất do thiếu đói, ở với cha già mất sức lao động, không có thu nhập, chỉ nhờ vào giúp đỡ của mọi người	Nguyễn Thiên Kim & Nguyễn Thiên Lục	\$ 15.00		Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.
Trần Phương	47 tuổi	Mỹ Hoà- Nghĩa Mỹ- Tư Nghĩa-Q Ngãi	Tâm thần cả hai vợ chồng, không lao động được, không có thu nhập. Vợ chồng có 3 con; 1 cháu lớn ở với ông bà nội đã già, cháu giữa đang ở với cha mẹ và cháu nhỏ nhất phải đem gửi cho chùa phật giáo nuôi giúp.	Vương Jenny	\$ 15.00		Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.
Trần Thị Mong	79 tuổi	Tân Thạnh- Nghĩa An- Tư Nghĩa- Q Ngãi	Bị mù, nằm một chỗ, không con, cháu ở xa khó khăn không nuôi được, chỉ nhờ hàng xóm	Trần Thị Ít	\$ 15.00		Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.
Trần Thị Thanh Trang	16 tuổi	Phổ Phong, Đức Phổ, Q.Ngãi	Mẹ bị bệnh suy tim nặng; tay phải rút cơ mất khả năng cầm nắm; hai chân teo không vận động được hiện tại bà nằm một chỗ. Hai mẹ con sống trong ngôi nhà "tình thương" Trang còn nhỏ vừa lo học vừa lo đỡ đần cho mẹ. sống dựa vào hàng xóm giúp đỡ.	cô Huỳnh Huệ Phương	\$ 15.00		Thư cảm ơn người bảo trợ và hình ảnh trao quà.

HỌ VÀ TÊN	TUỔI	ĐỊA CHỈ	HOÀN CẢNH	TÊN CỦA NGƯỜI BẢO TRỢ	TIỀN BẢO TRỢ HÀNG THÁNG	ĐÃ NHẬN	GHI CHÚ
Nguyễn Thị Sáu	54 tuổi	Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi	Bà Sáu không chồng, không con sống lẻ loi trong ngôi nhà nhỏ ở cuối con hẻm cụt của đường Nguyễn Du. Bà Sáu không có nghề nghiệp gì và cũng chẳng có ai thuê mượn bà, dù chỉ là những công việc quét dọn, giặt giũ, nấu ăn, trông em, giữ nhà. Có lẽ giọng nói và chân tay “quẹo quọ” của bà đã trở thành bức tường ngăn cách giữa bà và những người cần giúp việc. Hiện tại bà Sáu giờ đây đau ốm thường xuyên. Cuộc đời cô độc, nghèo khó và tương lai không biết nương tựa vào đâu, bà Sáu đang rất cần những nhà Từ Tâm giúp đỡ.	ông Nguyễn Vĩnh Hội	\$15.00	Sẽ gửi thư	Bắt đầu từ tháng 3, 2012 đến tháng 3, 2013
Phan Thị Liên	65 tuổi	chợ Quảng Ngãi	Bà Liên sống lặn lội qua ngày bằng nghề đổi nước chè. Đây là một nghề rẻ rúng và rất ít lãi. Đã hơn 35 năm rồi mà gia tài của bà Liên chỉ là một cái thùng gỗ chứa chắt, mùng và vài bộ đồ cũ kỹ. Góc chợ là nơi bà trọ qua đêm. Hiện tại tuổi bà Liên đã cao, ngày đi đổi nước chè, đêm ngủ vỉa hè. Cuộc sống nghèo khó, thiếu ăn quanh năm, bà Liên rất cần sự giúp đỡ của những nhà Từ Tâm.	ông Nguyễn Vĩnh Hội	\$15.00	Sẽ gửi thư	Bắt đầu từ tháng 3, 2012 đến tháng 3, 2013

******Những hoàn cảnh trên đã được tóm tắt. Những gia đình 1-15 trên đã được giúp đỡ từ tháng 10,2011 đến 10, 2012. Riêng gia đình bà Sáu và bà Liên thì được ông Hội bảo trợ từ tháng 3 2012 đến tháng 3 2013. Chúng tôi còn có nhiều gia đình khác đang cần được giúp đỡ. Xin liên lạc info@tutamfoundation.org để nhận được những hồ sơ của các gia đình khuyết tật và rất cần sự giúp đỡ của các quý vị hảo tâm.**